



## การอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอล้อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ครั้งที่ 1



ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “อบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอล้อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ครั้งที่ 1 ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนหรือกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ของศาลที่ปฏิบัติงานการขอล้อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ในสังกัดศาลอาญา ศาลอาญารุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 – ภาค 4 และภาค 8 รวม 117 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สามารถนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขอล้อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานได้ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาสามวันของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก เทคนิคการถ่ายภาพในงานประชาสัมพันธ์ การจัดทำวีดิทัศน์และการทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในครั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายสีปงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเมื่อนายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน

## ผลการนับคะแนนเลือกซ่อม ก.ศ. ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม

นายธนรัตน์ ทังทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ประธานกรรมการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม แถลงว่า สำนักงานศาลยุติธรรมตรวจนับคะแนนบัตรเลือกซ่อมกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ปราบกฏผลการนับคะแนนมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม คือ นายประยุทธ ศิริลัน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ได้คะแนนสูงสุด 959 คะแนน

อนึ่ง การเลือกซ่อมกรรมการดังกล่าวมีข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 5,698 คน มีผู้ใช้สิทธิเลือกจำนวน 3,551 คน คิดเป็นร้อยละ 62.32 ผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเลือก 2,147 คน คิดเป็นร้อยละ 37.68 ของผู้มีสิทธิลงคะแนน มีบัตรเสียจำนวน 71 ใบ และซองเปล่าซึ่งไม่มีบัตร จำนวน 1 ซอง คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งหมด

